

เอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องควบคุมไฟฟ้าและการเผาป่าหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรม
รวมไปถึงการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น การเผาถ่าน

ในช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวไปจนถึงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ ได้ทำการจุดไฟเผาป่าหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึงการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น การเผาถ่าน เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษเป็นจำนวนมาก และทำให้ลูกหลานใหม่ป่าจนทำให้ยากต่อการเข้ารับเหตุได้ ซึ่งทำให้มีทั้งฝุ่นละออง ก๊าซต่างๆ ที่ปลดปล่อยจากการเผาหญ้าในที่โล่ง และเตาเผาถ่าน ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและอาจรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ การเผาในที่โล่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศหลักแหล่งหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ระเหย รวมทั้ง ฝุ่นละออง ควัน เถ้า เเขม่า ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาหญ้าหรือขยะริมทางจราจรจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ การเผาในที่โล่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าเผาไหม้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กว้าง

การเผาในที่โล่งเกิดจาก ๓ กิจกรรมหลัก คือ ๑. การเผาในชุมชน ๒. การเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ๓. การดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น การเผาถ่าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมอาจจะทำให้เกิดการลุกลามจนทำให้เกิดไฟป่า ซึ่งไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าของตำบลหนองกอมเกาะ เนื่องจากในแต่ละปีมีพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลกระทบจากไฟป่าได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าสาเหตุอื่นๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลามทำลายพื้นที่จำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งๆ ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ยังอาจจะลุกลามเข้าที่พักอาศัยของประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย ซึ่งเมื่อหากเพลิงได้ลุกลามเข้าที่พักอาศัยของประชาชน และหากสืบทราบว่ามีผู้ใด เป็นผู้จุดไฟดังกล่าว จะมีความผิดตามคดีอาญา อีกด้วย

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ในตำบลหนองกอมเกาะ งดการเผาป่าหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรม ภายในตำบลหนองกอมเกาะ และห้ามดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น การเผาถ่าน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ขอขอบคุณครับ